

ประจำวันที่ 12-18 กรกฎาคม 2560

พาณิชย์เฮ!! เอกชนประมูลข้าวดีเกือบหมดสต็อก

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า การเปิดประมูลข้าวเพื่อการบริโภคในสต็อกรัฐบาล รอบสุดท้าย มีผู้เสนอซื้อราคาสูงสุดรวม 11 ราย ประมูลข้าวไป 99.98% ของปริมาณ ที่เปิดประมูลกว่า 1.6 แสนตันจาก 24 คลัง คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 1,136 ล้านบาท ส่วนที่เหลือไม่มีผู้ประมูลอีกกว่า 100 ตัน เป็นเพียงส่วนน้อยไม่คุ้มค่ากับการขนย้าย และจะนำผลการประมูลดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว หรือ นบข. ในวันที่ 4 สิงหาคมนี้ เพื่ออนุมัติขายต่อไป และจากการประมูลครั้งนี้ทำให้รัฐสามารถระบายข้าวเพื่อการบริโภคจากสต็อกรัฐบาลได้หมดตามเป้าหมาย

อย่างไรก็ตาม ส่วนข้าวในสต็อกรัฐบาลขณะนี้เหลือเพียง การเปิดประมูลข้าวเพื่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และการประมูลเพื่ออุตสาหกรรมที่ไม่สำหรับการบริโภคของคน และสัตว์ รวมปริมาณ 2 ล้าน 6 แสนตัน ซึ่งยังติดคำสั่งศาลปกครองกลางให้ชะลอการประมูล และการขายอยู่ ซึ่งหากสามารถเปิดระบายได้ ก็จะทำให้สามารถระบายข้าวในสต็อกได้หมดในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ตามเป้าหมาย ซึ่งหากระบายได้หมดก็จะลดภาระการจัดเก็บของรัฐ ที่อยู่วันละ 5 ล้านบาท และจะช่วยให้กลไกตลาดกลับเข้าสู่ภาวะปกติ สามารถรองรับผลผลิตข้าวลือตใหม่ที่กำลังจะออกสู่ตลาดในเร็ววัน

ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศขอยืนยันว่าการเปิดประมูลข้าวของรัฐบาล มีขั้นตอนการดำเนินงานที่สุจริตชัดเจนตามมติที่ได้รับการอนุมัติ และสามารถตรวจสอบได้ โดยไม่มีการแอบอ้างอำนาจเพื่อดำเนินการใดๆ ตามที่ม็อนักการเมืองและผู้กล่าวหาบางคนออกมาให้ข่าว และไม่จำเป็นต้องฟ้องกลับผู้ที่กล่าวหาว่ารัฐระบายข้าวโดยมิชอบ เพราะมันใจว่าสังคม และประชาชนเห็น และเข้าใจการทำงานของภาครัฐ ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเคลียร์ภาระสต็อกข้าวจากรัฐบาลยุคก่อน ที่มีข้าวในสตอกมากถึง 17.76 ล้านตัน จนกระทั่งวันนี้สามารถระบายไปได้กว่า 15 ล้านตัน ส่งเงินคืนคลังได้รวมกว่า 120,000 บาท แต่หากรวมมูลค่าขายข้าวที่อยู่ระหว่างที่ศาลสั่งระงับไว้กว่า 2 ล้านตัน จะทำให้เงินจากการขายข้าวรัฐได้กว่า 1.4 แสนล้านบาท และเชื่อว่าการดำเนินการของรัฐจะดึงให้กลไกตลาดข้าวกลับมาทำงานได้ตามปกติ และทำให้เกษตรกรได้รับราคาข้างที่ดีขึ้น รัฐไม่ต้องมีภาระในการเข้าไปแทรกแซงที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

พาณิชย์แจงปมถูกเอกชนกล่าวหาสองมาตรฐานตัดสิทธิ์ซื้อข้าวรัฐ

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรณีที่มีการอ้างว่ากรมทำหนังสือตัดสิทธิ์ประมูลข้าวบริษัททีพีเค เอทานอล จนมีการฟ้องร้องต่อศาลปกครองกลาง โดยอ้างคำสั่งของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ยืนยันว่าแบบฟอร์มหนังสือดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบราชการ ซึ่งกรมไม่มีอำนาจในการตัดสินใจว่าจะขายข้าวให้กับรายใด แต่จะเป็นรูปของคณะกรรมการ ซึ่งเมื่อพล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะประธานนบข. มอบหมายพล.อ.ฉัตรชัย ในฐานะประธานรองประธานคสช.และรองประธานนบข. เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบการระบายข้าวสต็อกรัฐบาล กรมในฐานะคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวสต็อกรัฐบาลก็ทำตามนโยบายดังกล่าว

หนังสือทุกฉบับจะมีการใช้ชื่อประธานนบข.มอบหมายให้รองประธานนบข.ในการพิจารณาการขายข้าว กรมก็ทำแบบฟอร์มหนังสือตามนั้น และก็มีกรออกมหลายร้อยฉบับ เพราะมีการประมูลข้าวสต็อกรัฐบาลจำนวนมาก และในการพิจารณาว่าจะขายก็เป็นในรูปคณะทำงาน กรมเป็นฝ่ายเลขานุการไม่ใช่เป็นผู้มีอำนาจในการเห็นชอบ จึงไม่ยอมให้มีการนำเรื่องผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มและมาเสนอข่าวจนเป็นกระแสกระทบต่อภาพรวมของประเทศ เพราะยืนยันได้ถึงความโปร่งใสและมีขั้นตอนในการปฏิบัติ นางดวงพร กล่าว

อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีการอ้างถึงการตัดสิทธิ์บริษัทพีเค เอทานอล ซึ่งเป็นการปฏิบัติสองมาตรฐาน เพราะมีบางบริษัทที่ถูกกล่าวหาจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แต่ไม่ถูกตัดสิทธิ์นั้น ยืนยันว่าการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประมูลทุกครั้ง จะพิจารณาว่ามีกรรมการคนใดที่มีคดีอยู่กับภาครัฐหรือไม่ ซึ่งบริษัทที่ถูกอ้างถึงไม่มีชื่อของบุคคลที่ถูกป.ป.ช.กล่าวหา แต่หากตรวจสอบพบย้อนหลังก็สามารถตัดสิทธิ์ได้ อีกทั้งจากการตรวจสอบเบื้องต้นบุคคลที่ถูกกล่าวถึงไม่ได้ถูกป.ป.ช.กล่าวหา แต่เป็นการกันไว้เป็นพยานในคดีทุจริตข้าวที่ป.ป.ช.สอบสวนอยู่

สำหรับกรณีของคลัง บจก.ประสิทธิ์ชัยอุบล (โซลาร์ไรซ์) 2011 หลัง 9 ที่มีผู้กล่าวอ้างว่าขายข้าวคุณภาพดี ในราคาที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์นั้น มีข้อเท็จจริง คือ ในการประมูล ครั้งที่ 19 เมื่อเดือนก.ค. 2559 ได้นำข้าวปริมาณ 1.4 หมื่นตัน จำนวน 8 กอง (คุณภาพถูกต้องตามมาตรฐาน 2 กอง ที่เหลือไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน และมี 1 กอง เป็นข้าวเสื่อมคุณภาพ ข้าวเน่า ขึ้นรา เกะกันเป็นก้อน มีกลิ่นเหม็น และมีฝุ่น) มาประมูลขาย เป็นการขายทั่วไปและอุตสาหกรรม โดยมีเงื่อนไขข้าวคุณภาพดีขายทั่วไป ผู้ซื้อสามารถนำไปปรับปรุงเพื่อการบริโภคได้ ส่วนข้าวที่ไม่เหมาะแก่การบริโภคผู้ซื้อจะต้องนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเท่านั้น จะไปใช้เพื่อการบริโภคไม่ได้ โดยมีมาตรการควบคุมการนำไปใช้อย่างเคร่งครัด ผลการประมูลปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาซื้อคิดเป็นราคา 11.25 บาท/กก. แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ราคาขั้นต่ำจึงไม่ได้รับอนุมัติให้ขาย

นางดวงพร กล่าวว่า หลังจากการประมูลครั้งนั้น นบข. ให้ชะลอการระบายข้าวทั้งหมด เนื่องจากเป็นช่วงที่ข้าวฤดูใหม่กำลังออกสู่ตลาด และเพื่อป้องกันผลกระทบด้านราคาต่อเกษตรกร ต่อมาในปี 2560 ได้จัดให้มีการประมูลครั้งที่ 23 เป็นการประมูลขายข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ซึ่งไม่มีการแยกกองขาย แต่เป็นการขายแบบจัดกลุ่มยกคลังตามแนวทางการระบายตามมติ นบข. ครั้งที่ 1/2560 และข้าวในคลังของ บจก.ประสิทธิ์ชัยอุบล (โซลาร์ไรซ์) 2011 หลัง 9 ซึ่งมีข้าวคุณภาพถูกต้องตามมาตรฐาน 2 กอง ที่เหลือไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน และมี 1 กอง เป็นข้าวเสื่อมคุณภาพ ข้าวเน่า ขึ้นรา เกะกันเป็นก้อน มีกลิ่นเหม็น และมีฝุ่น จัดอยู่ในกลุ่มที่ 2 คือ เป็นข้าวระบายเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่เพื่อการบริโภคของคน ซึ่ง บจก.กาญจนาอาหารสัตว์ เป็นผู้ประมูลได้ในราคากิโลกรัมละ 6.10 บาท

อย่างไรก็ดี การดำเนินการระบายข้าวในสต็อกจำนวนมหาศาลจากโครงการรับจำนำของรัฐบาลชุดที่แล้ว เป็นภาระที่รัฐบาลชุดนี้ต้องดำเนินการ เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากงบประมาณของรัฐในการจ่ายเป็นค่าเก็บรักษา ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ และเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวในสต็อกเสียหายไปมากกว่านี้ รวมทั้งไม่ให้มีข้าวในสต็อกมากดทับตลาด ซึ่งจะมีผลกระทบต่อราคาข้าวที่ชาวนาจะได้รับ ในช่วงแรก นบข.จึงได้พยายามที่จะให้สามารถระบายข้าวโดยให้รัฐได้ราคาสูงสุด แต่หลังจากดำเนินการได้ระยะหนึ่งก็ปรากฏชัดว่าเรื่องราคาข้าวที่ได้รับไม่ใช่ประเด็นหลักสำคัญในการตัดสินใจระบาย เนื่องจากปริมาณข้าวในสต็อกที่มีมากล้นตลาด คุณภาพข้าวที่มีปัญหาและเสื่อมสภาพ

เมื่อเริ่มระบายข้าวตันแรกก็ขาดทุนแล้ว เนื่องจากต้นทุนที่จำนำไว้ข้าวขาว 2.2-2.3 หมื่นบาท/ตัน ข้าวหอมมะลิตันละประมาณ 2.8-2.9 หมื่นบาท/ตัน แต่ประเด็นสำคัญคือจะต้องคำนึงถึงช่องทางระบายและการนำข้าว

ไปใช้ที่จะต้องไม่กระทบต่อตลาด สุขอนามัยของมนุษย์และสัตว์ ชื่อเสียงและคุณภาพข้าวไทย เพื่อให้สภาพการค้าข้าวไทยกลับมามีฐานะปกติเป็นไปตามกลไกตลาดโดยเร็ว นางดวงพร กล่าว

ด้านกรณีที่มีผู้เสนอให้ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ไปเปิดคลังตรวจคุณภาพข้าวใหม่นั้น จนถึงปัจจุบันนี้เลยขั้นตอนดังกล่าวมานานแล้ว เพราะได้มีการตรวจสอบคุณภาพข้าวมาตั้งแต่ปี 2557 ผลการตรวจสอบก็เป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชนและก็เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอยู่แล้วในขณะนี้ จึงไม่มีเหตุที่จะต้องดำเนินการตามที่เสนอ

ที่มา โพสต์ทูเดย์

ต่างชาติต้อคิวซื้อข้าวไทย

นายเกียรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ราคาผลผลิตข้าวเปลือกฤดูกาลใหม่ หรือปี 2560/2561 ของไทยน่าจะอยู่ในเกณฑ์ดี เพราะมีความต้องการซื้อข้าวไทยจำนวนมากจากหลายประเทศ ล่าสุดประเทศศรีลังกาและบังกลาเทศได้ตกลงจะซื้อข้าวจากไทย โดยศรีลังกาต้องการซื้อข้าวหนึ่ง และข้าวขาวปริมาณ 2 แสนตัน ขณะที่บังกลาเทศต้องการซื้อข้าวหนึ่งปริมาณ 2 แสนตันเช่นกัน ส่วนราคาซื้อจะอยู่ที่เท่าไรยังต้องหารือในรายละเอียดต่อไป โดยจะเริ่มส่งมอบตั้งแต่เดือน ก.ย.นี้เป็นต้นไป ซึ่งจะรองรับข้าวเปลือกฤดูกาลใหม่ของไทย ที่ผลผลิตจะทยอยออกสู่ตลาดตั้งแต่ปลายเดือน ก.ย.นี้เป็นต้นไป

ข้าวที่ไทยจะส่งมอบให้ศรีลังกาและบังกลาเทศจะเป็นข้าวฤดูกาลใหม่ทั้งหมด เพราะข้าวหนึ่งต้องซื้อข้าวเปลือกมานึ่งก่อนนำมาทำให้แห้งแล้วสีเอาเปลือกออก ซึ่งจะช่วยระบายข้าวใหม่ออกต่างประเทศได้ส่วนหนึ่ง ส่วนราคายังตกลงกันไม่ได้ จะขายแบบไหน ระหว่างแบบเอฟโอบีที่ส่งมอบ ณ ท่าเรือของไทย หรือแบบซีไอเอฟที่รวมราคาสินค้า ค่าระวางเรือ และค่าประกันภัย โดยฝ่ายผู้ขายจะส่งมอบให้ถึงประเทศผู้ซื้อเลย ซึ่งทั้งเอฟโอบีและซีไอเอฟจะคิดราคาต่างกันไป แต่ราคาข้าวอยากขายตามราคาตลาด หรือใกล้เคียงราคาตลาดมากที่สุด นายเกียรติ กล่าว

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าทั้งสองประเทศยังมีความต้องการนำเข้าอีกมากไม่ต่ำกว่าล้านตัน เพราะผลผลิตเสียหายจากภัยธรรมชาติ ทั้งภัยแล้งและน้ำท่วม ส่งผลให้ศรีลังกาต้องกลับมานำเข้าข้าวเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 50 ปี ซึ่งทั้งสองประเทศพยายามซื้อจากหลายประเทศ ทั้งอินเดีย เวียดนาม รวมถึงไทยด้วย

นอกจากนี้ กรมยังได้ทำหนังสือทวงถามไปยังจีน เพื่อให้เร่งรัดการเจรจาซื้อข้าวจากไทยล็อตที่ 5 หรือแสนตันที่ 5 จากปริมาณที่ทำสัญญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ทั้งหมด 1 ล้านตัน และส่งมอบไปแล้ว 4 แสนตัน ซึ่งการส่งมอบจะเป็นข้าวฤดูกาลใหม่ทั้งหมด ส่วนการเจรจาทำสัญญาซื้อขายกับจีนล้านตันที่ 2 คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ ด้านฟิลิปปินส์เตรียมเปิดประมูลเป็นการทั่วไป เพื่อนำเข้าข้าวขาว 25% อีกประมาณ 2.5 แสนตัน ซึ่งภาคเอกชนไทยคงเข้าร่วมการประมูลด้วย

สำหรับการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลภายใต้รัฐบาลชุดนี้ หรือตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 2557-มิ.ย. 2560 รวม 13.62 ล้านตัน จากปริมาณที่รับมาจากรัฐบาลชุดก่อนประมาณ 18.7 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าที่ขายได้ทั้งสิ้น 1.26 แสนล้านบาท โดยยังเหลือข้าวเสื่อมคุณภาพที่ยังรอการระบายอีกประมาณ 2.7 ล้านตัน หลังจากศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้กรมชะลอการระบายออกไปจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีแล้วเสร็จ เพราะผู้เข้าร่วมประมูลข้าวรายหนึ่งฟ้องร้องว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการเข้าร่วมประมูลข้าว

ขณะที่ น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า คณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการตลาดได้พิจารณาถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันราคาตกต่ำตามที่

เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันเรียกร้อง โดยมอบหมายให้กรมการค้าภายในเร่งออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) กำหนดให้โรงสกัดติดประกาศรับซื้อผลปาล์มสดจากเกษตรกรในเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 18% ขึ้นไป เพื่อให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตในราคาที่สูงขึ้น เพราะทุกเปอร์เซ็นต์น้ำมันที่เพิ่มขึ้น 1% ราคารับซื้อจะเพิ่ม 30 สตางค์/กก.

ที่มา โพลด์ทูเดย์

สั่ง! "กรุงไทย" ปล่อกู้โรงสี

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) ให้นโยบายในครึ่งปีหลังว่า ธนาคารกรุงไทยจะต้องเป็นผู้นำในการสนองนโยบายของรัฐบาล ทั้งการปล่อยสินเชื่อ เข้าไปสนับสนุนภาคการเกษตรโดยเฉพาะข้าว เช่นกลุ่มธุรกิจโรงสีที่ในอดีตเคยมีปัญหาเรื่องหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ทำให้ธนาคารหยุดปล่อยสินเชื่อทั้งหมด จนธุรกิจโรงสีขาดสภาพคล่อง ดังนั้นธนาคารกรุงไทยจะเหมารวมว่า ธุรกิจโรงสีมีความเสี่ยงทั้งหมดไม่ได้ แต่ต้องแยกแยะคุณภาพ และจัดกลุ่มลูกค้าให้ชัดเจน โรงสีแห่งใดคุณภาพดีธนาคารจะต้องปล่อยสินเชื่อให้

“ในอดีตธุรกิจโรงสี มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดหนี้เสีย ผมให้นโยบายว่าให้ดูตามความเหมาะสม ไม่ทำให้เกิดเอ็นพีแอลกับแบงก์ แต่ส่วนไหนที่ช่วยได้ก็ต้องช่วยอย่าไปทิ้งขว้าง ธนาคารจะหมางแข่งว่าโรงสีทำให้เกิดความเสี่ยงเป็นเอ็นพีแอลไม่ได้”

นอกจากนี้ธนาคารกรุงไทยจะต้องเป็นแหล่งสภาพคล่องให้กับภาคเอกชน ที่เข้ามาประมูลข้าวในโครงการของรัฐ รวมถึงการปล่อยสินเชื่อสนับสนุนผู้ส่งออกข้าวด้วย

“ช่วงไหนที่รัฐบาลเปิดประมูลข้าว ถ้ามีเอกชนเข้ามาร่วมประมูลแล้ว หากเอกชนยังขาดสภาพคล่องก็ขอให้ธนาคารกรุงไทยเข้าไปช่วยปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ส่งออกหรือผู้ที่เข้าร่วมประมูล ส่วนอัตราดอกเบี้ยนั้นคงต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของธนาคารกรุงไทย”

กรุงไทยเป็นธนาคารที่ปล่อกู้ให้กับโรงสีมากที่สุดของระบบประมาณ 7 หมื่นล้านบาท แต่การปล่อยกู้หยุดชะงัก เพื่อลดความเสี่ยงจากโรงสีเกิดหนี้เสียจำนวนมาก ส่งผลให้โรงสีขาดสภาพคล่องอย่างหนัก และขาดเงินเพื่อซื้อข้าวจากชาวนา ส่งผลมาถึงราคาข้าวปรับตัวลดลง ข้าวเปลือกนาปรังรอบ 2 กำลังจะเข้าสู่ตลาดประมาณ 7 ล้านตัน ส่วนเดือนตุลาคม จะเป็นข้าวนาปีล็อตใหญ่ออกสู่ตลาด 20 ล้านตัน นอกจากนี้ กระทรวงการคลังต้องการให้ธนาคารกรุงไทยเน้นการปล่อยสินเชื่อกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) มากขึ้น เนื่องจากข้อมูลบ่งชี้ว่า กลุ่มเอสเอ็มอียังเข้าถึงสินเชื่อได้น้อย เพื่อช่วยเอสเอ็มอีแบงก์อีกทาง

ด้านนายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า ยังไม่ทราบกรณีที่ปลัดกระทรวงการคลังกำชับให้ธนาคารกรุงไทยปล่อกู้ธุรกิจโรงสีอย่างเต็มที่ แต่คงต้องรอดูในทางปฏิบัติว่านโยบายดังกล่าวได้ส่งถึงสาขาของธนาคารหรือยัง และในทางปฏิบัติจริงจะเป็นอย่างไร อย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณกระทรวงการคลังและรัฐบาลที่เข้าใจและช่วยสนับสนุนโรงสีในเรื่องนี้

“การปล่อกู้ของธนาคารให้กับโรงสีปกติก็ปล่อกู้อยู่แล้ว แต่ไม่อยากให้เหมารวมว่าทุกรายเป็นเอ็นพีแอล ควรแยกแยะลูกหนี้ดี ลูกหนี้เสีย โดยลูกหนี้ดีก็ให้ดูแลเขาตามวงเงิน หรือตามเงื่อนไขที่เราได้ตกลงกับทางแบงก์ไว้แล้วอย่างเต็มที่ไม่ควรไปลดสัดส่วนวงเงิน ส่วนที่เป็นหนี้เสียก็ให้บริหารจัดการตามหลักการของแบงก์”

ทั้งนี้หากทางแบงก์ปล่อยกู้อย่างเต็มที่จะทำให้ธุรกิจโรงสีกลับมามีสภาพคล่องในการรับซื้อข้าวเปลือกจาก
ชาวนาทั้งข้าวรอบนาปีและรอบนาปีทีคาคปีนี้จะมีผลผลิตรวมประมาณ 29-30 ล้านตัน
ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

พาณิชย์ แจงข้อเท็จจริงระบายข้าวในสต็อกรัฐ ยันโปร่งใส เป็นไปตามขั้นตอน ตรวจสอบได้

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวชี้แจงข้อเท็จจริงการระบายข้าวในสต็อกของรัฐ
หลังมีข่าวเกี่ยวกับการขายข้าวราคาต่ำเกินจริง และความไม่โปร่งใสในการระบายข้าวล็อตสุดท้ายของรัฐบาล โดยมี
การขายข้าวคุณภาพดีในราคาข้าวที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ซึ่งทำให้รัฐเสียหาย ไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท
และเงินทอนขายข้าวว่า ข้าวจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลที่ผ่านมามีผลการตรวจสอบปริมาณและ
คุณภาพข้าวแล้ว 17.76 ล้านตัน เป็นข้าวที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ประมาณ 2.2 ล้านตัน เป็นข้าวที่ไม่ตรงตาม
มาตรฐาน 14.74 ล้านตัน เป็นข้าวที่ผิดมาตรฐาน 0.73 ล้านตัน และผิดชนิด 0.09 ล้านตัน ซึ่งข้าวเหล่านี้มีทั้งที่ผิดไป
จากมาตรฐานมาก และที่ผิดไปจากมาตรฐานน้อยสามารถปรับปรุงคุณภาพได้ และที่มีปัญหาในการปรับปรุงคุณภาพ
รวมทั้งที่ปรากฏชัดว่าไม่เหมาะแก่การบริโภค

ในช่วงแรกที่ปรากฏผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างข้าวว่ามีข้าวที่ผิดมาตรฐานจำนวนมากและ อคส./
อ.ต.ก. ได้แจ้งความดำเนินคดีต่อผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีโรงสีบางแห่งขอเสนอซื้อข้าวในโกดังของตนโดยไม่ต้องประมูลและ
มีเงื่อนไขต้องยุติการดำเนินคดีกับโรงสีเหล่านั้น ซึ่งทางราชการไม่อาจยอมรับข้อเสนอดังกล่าวได้

การระบายข้าวของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ใช้วิธีการประมูลซึ่งเป็นวิธีการที่โปร่งใสตรวจสอบได้ เปิดเผยทั่วไป
โดยมีขั้นตอนโดยสรุป คือก่อนการระบายข้าวคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐต้องเสนอประธาน
อนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวและเสนอประธานกรรมการ นบข. ให้ความเห็นชอบกรอบการประมูลเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบแล้ว กรมการค้าต่างประเทศในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวจึงได้ออก
ประกาศจำหน่ายข้าว โดยมีข้อความระบุว่า “คณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐ โดยมติ
คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว โดยความเห็นชอบของประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว ให้
ดำเนินการระบายในสต็อกของรัฐ.....” ซึ่งเป็นขั้นตอนปฏิบัติการระบายข้าวตามปกติที่ทำมาตั้งแต่การ
ประมูลครั้งที่ 1 จนถึงปัจจุบัน มิได้เป็นการแอบอ้างซื้อแต่อย่างใด

สำหรับกรณีข้าวในคลังสินค้า บจก.ประสิทธิ์ชัยอุบล (โซลาร์ไรซ์) 2011 หลัง 9 ที่มีผู้กล่าวอ้างว่าขายข้าว
คุณภาพดีในราคาที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์นั้น ข้าวในโกดังดังกล่าว เป็นข้าวตามโครงการรับจำนำข้าว ปี
2556/57 ซึ่งเป็นสัญญาแบบฝากเก็บ โดยเจ้าของคลังต้องเป็นผู้รับผิดชอบคุณภาพและปริมาณข้าวในคลังเป็นข้าว
หอมมะลิ มีทั้งหมด 8 กอง ซึ่งมีผลการตรวจสอบถูกต้องตามมาตรฐาน 2 กอง ผิดมาตรฐาน 6 กอง และได้นำข้าว
ดังกล่าวออกประมูลขายในการประมูลครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ซึ่งเป็นการประมูลทั่วไปและเพื่อเข้า
สู่อุตสาหกรรม ผลการประมูลปรากฏว่ามีผู้เสนอซื้อในราคากิโลกรัมละ 11.25 บาท ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ราคาขั้นต่ำ
ตามที่กำหนดไว้ จึงไม่ได้รับอนุมัติให้ขายทั้งนี้ บจก.ประสิทธิ์ชัยอุบล (โซลาร์ไรซ์) 2011 มีสิทธิประมูลแต่ก็ไม่ปรากฏ
ว่าได้เข้ามาประมูลแต่อย่างใด

เนื่องจากในการระบายข้าวบางกรณีมีความจำเป็นต้องประมูลขายแบบยกคลังและเนื่องจากข้าวหอมมะลิ
ในคลัง บจก.ประสิทธิ์ชัยอุบล (โซลาร์ไรซ์) 2011 หลัง 9 มีที่ถูกต้องมาตรฐานเพียง 2 กอง อีก 6 กอง เป็นข้าวที่ผิด
มาตรฐาน และข้าวที่ผิดมาตรฐานนั้นมี 1 กอง มีผลวิเคราะห์ คือ สภาพข้าวโดยรวมเป็นข้าวที่เสื่อมคุณภาพ เป็นข้าว

เน่า ข้าวขึ้นรา เกาะกันเป็นก้อน มีกลิ่นเหม็น และมีฝุ่น ไม่เหมาะแก่การบริโภคเป็นอย่างยิ่ง ไม่สมควรให้มีการระบายเป็นการทั่วไป ควรระบายเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีการกำหนดเงื่อนไขที่เข้มงวดที่ผู้ชนะการประมูลจะต้องนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเท่านั้น ไม่อาจนำไปขายเพื่อการบริโภคของมนุษย์ได้ เพราะอาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์จึงได้นำออกประมูลเข้าสู่อุตสาหกรรมในการประมูลครั้งที่ 23 และมีผู้เสนอซื้อในราคา กิโลกรัมละ 6.10 บาท ซึ่งในการประมูลครั้งนี้แม้ว่า บจก.ประสิทธิชัยอุบล (โซลาร์ไรซ์) 2011 มีสิทธิประมูล แต่ก็ไม่ปรากฏว่าได้เข้ามาประมูลแต่อย่างใด

ในการระบายข้าวของรัฐบาลชุดนี้ มิได้นำปัจจัยเรื่องราคาที่จะจำหน่ายได้มาเป็นองค์ประกอบสำคัญ เพราะหากคำนึงถึงแต่เรื่องราคาที่จะได้รับเพียงอย่างเดียว ก็จะต้องกำหนดราคาขายข้าวที่จะประมูลไม่ต่ำกว่าราคาต้นทุนที่รับจำหน่าย คือ ข้าวขาว ประมาณตันละ 22,000 – 23,000 บาท ข้าวหอมมะลิ ประมาณตันละ 29,000 – 30,000 บาท แต่ได้คำนึงถึงการลดความเสียหายจากภาระงบประมาณที่ต้องจ่ายเป็นค่าเก็บรักษา ค่าดอกเบี้ย ค่ารมยา ผลกระทบต่อสุขภาพต่อมนุษย์และสัตว์ และสต็อกข้าวที่กตราคาข้าวในตลาดอันมีผลกระทบต่อราคาข้าวที่ชาวนาจะได้รับด้วย

ทั้งนี้ การดำเนินการระบายข้าวของรัฐบาลชุดนี้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ หากผู้กล่าวหาเป็นหลักฐานว่าเป็นไปโดยมิชอบก็ควรที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ไม่ควรหยาบคายขึ้นมากล่าวอ้างลอยๆ คลุมๆ เครือๆ โดยไม่มีหลักฐานเพื่อหวังผลซ่อนเร้นบางประการ

ด้านนายกิริติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีที่มีการระบุว่าข้าวที่นำมาประมูลให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ บางส่วนเป็นข้าวดีสามารถบริโภคได้ ซึ่งควรนำมาบริจาคมว่า ต้องดูสภาพข้าวในคลังจริงๆ ด้วยว่าเป็นอย่างไร ซึ่งบางคลังไม่เหมาะสมแก่การบริโภคของคน รวมทั้งเกณฑ์การแบ่งประเภทข้าวในสต็อกรัฐบาลก่อนที่จะนำมาเปิดระบายนั้น ได้กำหนดคุณภาพที่มีมาตรฐานชัดเจน อยากรให้ผู้ที่กล่าวหานำหลักฐานมาชี้แจงด้วย ถ้ากรมฯ ถูกกล่าวหาเยอะๆ ก็สามารถฟ้องกลับได้

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

'พาณิชย์' โต้กลับข่าวอนุมัติขายข้าวรัฐราคาถูก

จากกรณีที่นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอดีต ส.ส. จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่พรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ 13 ก.ค. ที่ผ่านมา ถึงประเด็นที่รัฐบาลเปิดประมูลข้าวเพื่อการบริโภค (คนกิน) ในราคาอาหารสัตว์โดยไม่ชอบธรรม พร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตถึงคุณภาพข้าวที่นำมาระบายนั้น ยังเป็นข้าวดีที่สามารถบริโภคได้แต่รัฐบาลกลับเอามาประมูลเพื่อเป็นอาหารสัตว์ และยังอนุมัติขายในราคาที่ถูก ทำให้รัฐขาดทุนกว่า 1 หมื่นล้านบาท

นายกิริติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่า ยืนยันถึงการเปิดประมูลข้าวของรัฐบาลนั้น โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยผู้ที่จะเข้ามาประมูลข้าวจากภาครัฐ จำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ซึ่งที่ผ่านมากรณีที่ไม่ขายข้าวให้กับผู้ที่เสนอราคาสูงสุด ที่กิโลกรัมละ 11.25 บาท เป็นเพราะราคาดังกล่าวไม่ผ่านราคาขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในการประมูลขณะนั้น ส่วนสาเหตุที่กลับมาอนุมัติขายในราคา กิโลกรัมละ 6.10 บาทในการประมูลครั้งต่อไป เพราะกรมพิจารณาตามคุณภาพข้าวเสื่อมลงตามระยะเวลา และราคาผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ดังนั้น กรมยืนยันว่าใช้เงื่อนไขในการประมูลเหมือนกันทุกราย ไม่ได้มีการละเว้นหรือสำหรับผู้ประมูลรายใดรายหนึ่ง สำหรับการตั้งข้อสังเกต และตรวจสอบจากภายนอก มองว่าเป็นเรื่องธรรมดา ไม่ได้น่ากังวล และกรมยินดีให้ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด อีกทั้งที่ผ่านมา การดำเนินงานของกรมก็โปร่งใสมาโดยตลอด ในการเปิดประมูลทุกรอบได้มีการส่งข้อมูลให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มีการตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว

ส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ารัฐนำข้าวคุณภาพดีมาเปิดประมูลเป็นอาหารสัตว์ ทำให้รัฐขาดทุน และอยากให้นำข้าวดังกล่าวมาจำหน่ายในราคาถูกให้กับผู้มีรายได้น้อยแทน ก็อยากให้ผู้ที่มาให้ข้อมูลได้คำนึงถึงความปลอดภัยในการบริโภคของคนด้วย ไม่ว่าจะเป็นคนในระดับใด มีรายได้มากน้อยแค่ไหน ก็ควรได้บริโภคข้าวคุณภาพที่ดี และหากเห็นสภาพข้าวในคลังจริง จะเห็นได้ว่าไม่เหมาะสมแก่การบริโภคของคน

ขณะเดียวกัน ในส่วนของเกณฑ์การแบ่งประเภทข้าวในสต็อกที่ก่อนที่จะนำมาเปิดระขาย กรมก็มีการกำหนดคุณภาพที่มีมาตรฐานชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ ขั้นตอนดำเนินการตรวจสอบคุณภาพที่ผ่านมาก็มีผู้แทนจากภายนอกเข้ามาร่วมตรวจสอบตลอด ดังนั้น อยากให้ผู้ที่กล่าวหานำหลักฐานมาชี้แจงประกอบด้วย ซึ่งทางกรมก็กำลังพิจารณารวมถึงหาข้อมูลว่าจะฟ้องกลับหรือไม่

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

พาณิชย์ เผยเอกชน 17 รายยื่นขอเสนอซื้อข้าวในสต็อกแบบทั่วไปล็อต 3 ปริมาณ 1.6 แสนตัน เตรียมประกาศผล 18 ก.ค.นี้

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ ได้เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมยื่นขอเอกสารคุณสมบัติผู้เสนอซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐสำหรับการจำหน่ายข้าวเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 3/2560 ปริมาณ 0.16 ล้านตัน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 และหากมีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วนจะสามารถยื่นขอเสนอซื้อได้ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นั้นปรากฏว่ามีผู้สนใจยื่นขอเอกสารคุณสมบัติจำนวน 17 ราย

สำหรับในขั้นตอนต่อไป คณะทำงานรับซองเสนอราคาซื้อ ผู้แทนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมการค้าภายใน จะร่วมกันตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เสนอซื้อทุกรายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขคุณสมบัติผู้เสนอซื้อที่ประกาศคณะทำงานฯ (TOR) กำหนด ซึ่งหากปรากฏภายหลังว่าผู้เสนอซื้อรายใดขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศกำหนดจะถือว่าผู้เสนอซื้อรายนั้นขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้น

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า กรมฯ จะประกาศรายชื่อผู้เสนอซื้อที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ในวันที่ 18 ก.ค.60 เวลา 09.00 น. หรือทางเว็บไซต์ของกรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th และผู้ที่มีรายชื่อผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นสามารถยื่นขอเสนอซื้อได้ในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. จากนั้นตั้งแต่วันที่ 12.30 น. เป็นต้นไป กรมฯ จะดำเนินการเปิดซองเสนอซื้อต่อหน้าสาธารณชนและสื่อมวลชน ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารกองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และจะประมวลผลการยื่นขอเสนอซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าที่ประชุมคณะทำงานฯ และคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว เพื่อนำเสนอประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

อินโดนีเซีย ขณะที่ผู้ส่งออกก็รับคำสั่งซื้อไว้เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ราคาส่งออกข้าวของเวียดนามปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 6-7 เหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งปีแรก เวียดนามส่งออกข้าวประมาณ 2.87 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.61 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) ได้อนุญาตให้บริษัทเอกชนสามารถเข้าร่วมประมูลข้าวของฟิลิปปินส์ได้จากที่ก่อนหน้านี้ได้ห้ามไม่ให้เอกชนเข้าร่วมการประมูลข้าวของฟิลิปปินส์ เนื่องจากตามข้อกำหนดของเวียดนามนั้น ผู้ที่จะเข้าร่วมการประมูลข้าวของรัฐบาลต่างประเทศได้จะมีเพียงบริษัท Vinafood I (Vietnam Northern Food Corp.) และ Vinafood II (Vietnam Southern Food Corp.) ที่เป็นรัฐวิสาหกิจของเวียดนามเท่านั้น

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้แทนจากรัฐบาลเวียดนามได้เดินทางเยือนอิหร่านเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าของสองประเทศโดยเฉพาะทางการเกษตร โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการค้าสินค้าเกษตรและสินค้าประมง ซึ่งอิหร่านแสดงความสนใจที่จะซื้อข้าวจากเวียดนาม ขณะที่เวียดนามแสดงความสนใจสินค้าประมง เช่น ปลาซาลมอน ปลาเทร้า (Trout) ปลาสเตอร์เจียน (Sturgeon) และปลาชนิดอื่นที่อิหร่านเพาะเลี้ยงได้ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมบริโภคในเวียดนาม ทั้งนี้ ในระหว่างการเดินทางเยือนเวียดนามของคณะผู้แทนอิหร่านเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบที่จะขยายการค้าระหว่างทั้งสองประเทศให้ได้ถึง 2,000 ล้านดอลลาร์ฯ จากที่ในปีก่อนหน้ามีมูลค่าประมาณ 350 ล้านดอลลาร์ฯ

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

กัมพูชา

สำนักงานบริการด้านการส่งออกข้าวของกัมพูชา (Secretariat of One Window Service for Rice Export Formality; SOWS-REF) รายงานตัวเลขส่งออกข้าวสารในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 (มกราคม-มิถุนายน) อยู่ที่ 288,562 ตัน เพิ่มขึ้น 7.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้ว โดยในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา มีการส่งออกข้าวจำนวน 30,925 ตัน ลดลง 8.67% เมื่อเทียบกับจำนวน 33,862 ตัน ในเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว และลดลง 31.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 45,243 ตัน ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งปีแรก กัมพูชาส่งออกข้าวหอมเกรด Premium (Premium Fragrant Rice) จำนวน 81,195 ตัน ข้าวหอม (Fragrant Rice) จำนวน 69,893 ตัน ข้าวขาว (Long Grain White Rice) จำนวน 103,780 ตัน และข้าวึ่ง (Long Grain Parboiled Rice) จำนวน 33,694 ตัน โดยในปี 2016 ที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าวหอมเกรด Premium จำนวน 176,669 ตัน ข้าวหอมจำนวน 130,237 ตัน ข้าวขาวจำนวน 186,605 ตัน และข้าวึ่งจำนวน 46,633 ตัน

ในช่วงครึ่งปีแรกกัมพูชาส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนมากเป็นอันดับ 1 จำนวนประมาณ 94,720 ตัน เพิ่มขึ้นถึง 101% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้ว ตามด้วยประเทศฝรั่งเศส 37,321 ตัน โปแลนด์ 25,639 ตัน สหราชอาณาจักร 21,269 ตัน เนเธอร์แลนด์ 14,894 ตัน มาเลเซีย 8,130 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

ฟิลิปปินส์

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมา สำนักงานอาหารแห่งชาติ (National Food Authority; NFA) ได้จัดการประชุมเตรียมการสำหรับการประมูลซื้อข้าวขาว 25% (25% broken well-milled long grain white rice) แบบรัฐบาลต่อเอกชน (G to P) จำนวน 250,000 ตัน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคมนี้ โดย NFA แจงว่ารัฐบาลได้

กำหนดเพดานราคา (price ceiling) สำหรับการประมูลครั้งนี้ไว้ที่ 451.08 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลจำนวน 11 ราย จากประเทศไทย เวียดนาม สิงคโปร์ และเนเธอร์แลนด์ ได้แก่ Olam International Ltd., (สิงคโปร์) Louis Dreyfus Corp. (เนเธอร์แลนด์) บริษัท Vinafood I (Vietnam Northern Food Corp.) และ Vinafood II (Vietnam Southern Food Corp.) จากเวียดนาม และบริษัทเอกชนจากเวียดนาม เช่น Gentraco และ Gia International Corp. ส่วนบริษัทเอกชนของไทยนั้นประกอบด้วย Asia Golden Rice Co. Ltd, Ponglarp Co Ltd, Thai Hua Co Ltd, Capital Cereals Co Ltd และ Thai Granlux International

นอกจากการนำเข้าโดยหน่วยงานของรัฐบาลแล้ว ฟิลิปปินส์ยังมีแผนที่จะจัดสรรโควตานำเข้าข้าวให้แก่ภาคเอกชนของฟิลิปปินส์นำเข้าประมาณ 805,000 ตัน ซึ่งคาดว่าจะมีการนำเข้ามาถึงฟิลิปปินส์ในช่วงเดือนธันวาคมปีนี้ไปจนถึงกุมภาพันธ์ปีหน้า

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Authority; PSA) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 มีจำนวนประมาณ 2.573 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับบริโภค 76 วัน (คำนวณจากความต้องการบริโภควันละประมาณ 33,770 ตัน) น้อยกว่าระดับที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 90 วัน โดยปริมาณสต็อกข้าวลดลง 19.95% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.214 ล้านตันในเดือนพฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา และลดลง 20.47% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.235 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 0.205 ล้านตัน ลดลงประมาณ 80.85% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.072 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 7.98% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 6 วัน) ซึ่งเป็นข้าวที่นำเข้าประมาณ 70.99% ของปริมาณทั้งหมด โดยสต็อกข้าวของ NFA ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมาประมาณ 24.04% ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 1.288 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 29.52% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.995 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 50.07% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 38 วัน) แต่ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมาประมาณ 11.34% ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 1.079 ล้านตัน ลดลง 7.66% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.169 ล้านตันในปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 41.95% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 32 วัน) และลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมาประมาณ 27.6%

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

จีน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคมที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถระบายข้าวได้ประมาณ 42,454 ตัน ส่วนการประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ สามารถระบายข้าวได้ประมาณ 154,683 ตัน

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนตัวลงประมาณ 8 เหรียญสหรัฐต่อตัน เนื่องจากผู้ซื้อได้เสนอราคาซื้อลดลงเพราะราคาข้าวของประเทศได้ปรับลดลงค่อนข้างมาก ขณะที่ความต้องการข้าวจากตลาดแอฟริกา

และเอเชียมีแนวโน้มลดลง โดยข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 411-414 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากระดับ 419-422 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ความต้องการข้าวจากบังคลาเทศก็ยังมีไม่มากพอตามที่วงการค้าคาดการณ์ไว้ โดยคาดว่าบังคลาเทศอาจจะซื้อข้าวในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลจากอินเดียประมาณ 200,000 ตัน ขณะที่คาดว่าในปีบังคลาเทศจะนำเข้าข้าวมากถึง 1.2 ล้านตัน

ทางการรายงาน ความคืบหน้าของการเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิต Kharif (มิถุนายน-ธันวาคม) ณ วันที่ 14 กรกฎาคมที่ผ่านมาว่ามีพื้นที่เพาะปลูกแล้วประมาณ 78.6 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นประมาณ 5% เมื่อเทียบกับจำนวน 75.2 ล้านไร่ ในช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา

องค์การอาหารแห่งชาติ (the Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 มีจำนวนประมาณ 26.468 ล้านตัน (รวมข้าวสารที่คำนวณมาจากข้าวเปลือกประมาณ 8.096 ล้านตัน) ลดลง 8.32% เมื่อเทียบกับจำนวน 28.87 ล้านตัน ในเดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้น 7.29% เมื่อเทียบกับจำนวน 24.67 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สต็อกข้าวในปัจจุบันมีมากกว่าสต็อกขั้นต่ำ (Food grains Stocking Norms) อยู่ประมาณ 95.48% ซึ่งตามกฎหมายได้กำหนดสต็อกข้าวไว้ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม จะต้องมียอดสต็อกข้าวจำนวนรวม 13.54 ล้านตัน แบ่งเป็น สต็อกสำรอง (Operational Stock) จำนวน 11.54 ล้านตัน และสต็อกยุทธศาสตร์ (Strategic Reserve) จำนวน 2 ล้านตัน

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

บังคลาเทศ

มีรายงานว่า ข้าวล็อตแรกจำนวน 20,000 ตัน จากจำนวนทั้งหมด 250,000 ตัน ที่บังคลาเทศซื้อจากเวียดนามได้ส่งมาถึงยังท่าเรือของบังคลาเทศแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และในล็อตต่อไปจำนวน 27,000 ตัน จะส่งมาถึงประมาณวันที่ 18 กรกฎาคมนี้ ล็อตที่สามจำนวน 21,000 ตัน จะเป็นช่วงวันที่ 22-24 กรกฎาคมนี้ และล็อตที่สี่จำนวน 24,000 ตัน จะเป็นช่วงวันที่ 30 กรกฎาคมนี้ และอีกประมาณ 40,000 ตัน จะมาถึงช่วงเดือนสิงหาคม

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ลงนามซื้อข้าวจากเวียดนามจำนวน 250,000 ตัน จากบริษัท Vinafoods 2 แบ่งเป็นข้าวขาวจำนวน 200,000 ตัน ในราคา 430 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF) และข้าวหนึ่ง 50,000 ตัน ในราคา 470 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF) กำหนดส่งมอบภายใน 60 วันนับจากวันที่ทำสัญญา

ทางด้านหน่วยงานด้านอาหารของรัฐบาล (Directorate General of Food, Ministry of Food) ได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ 2017/18 (นับเป็นครั้งที่ 5 ของปีนี้ โดย 4 ครั้งที่ผ่านมา เป็นการประมูลครั้งที่ 1-4 ของปีงบประมาณ 2016/17) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยกำหนดการรับข้อเสนอในวันที่ 27 กรกฎาคมศกนี้ ซึ่งการประมูลครั้งนี้จะซื้อข้าวหนึ่ง (นับเป็นครั้งที่ 4 ของปีนี้) จากทุกประเทศจำนวน 50,000 ตัน (50,000 MT (+5%) Non-Basmati Parboiled rice on CIF Liner out term) โดยกำหนดส่งมอบภายใน 40 วันหลังจากทำสัญญาแล้ว และให้ส่งมอบที่ทำเรือ Chittagong ในสัดส่วน 60% และที่ทำเรือ Mongla อีก 40%

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักข่าว Reuters รายงานความคืบหน้าการประมูลซื้อข้าวของหน่วยงานด้านอาหารของรัฐบาล (Directorate General of Food, Ministry of Food) ซึ่งได้เปิดประมูลซื้อข้าวครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม โดยจะซื้อข้าวหนึ่ง (ครั้งที่ 3) จากทุกประเทศจำนวน 50,000 ซึ่งการประมูลครั้งนี้ บริษัท Phoenix (อยู่ที่นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) ได้เสนอราคาข้าวต่ำสุดที่ 430 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF liner out) ซึ่งการประมูล

ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมยื่นเสนอราคาจำนวน 6 ราย นอกจากนี้รัฐบาลกำลังพยายามที่จะซื้อข้าวทั้งจากประเทศอินเดีย ไทย และจากบริษัทเอกชนอื่นๆด้วย

ทั้งนี้การประมูลใน 3 ครั้งก่อนหน้านี้ บังคลาเทศได้ตกลงซื้อข้าวขาวจำนวน 50,000 ตัน ราคา 406.48 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF liner out) และซื้อข้าวหนึ่ง 2 ครั้งรวม 100,000 ตัน ในราคา 427.85 และ 445.11 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF liner out) ตามลำดับ

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

ศรีลังกา

รัฐบาลมีแผนที่จะนำเข้าข้าวจากต่างประเทศจำนวน 500,000 ตัน เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนอุปทานข้าวในประเทศ โดยรัฐบาลจะนำเข้าประมาณ 300,000 ตัน ส่วนที่เหลืออีก 200,000 ตัน จะให้เอกชนเป็นผู้นำเข้า ซึ่งก่อนหน้านี้กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมของศรีลังกา (the Ministry of Industry and Commerce) ระบุว่ารัฐบาลเตรียมที่จะนำเข้าข้าวเป็นการผูกเงินจำนวนประมาณ 200,000 ตัน จากประเทศอินเดีย ปากีสถาน และเมียนมา โดยก่อนหน้านี้ รัฐบาลได้ซื้อข้าวเป็นการเร่งด่วนจากบริษัทเอกชนของอินเดียประมาณ 100,000 ตัน ส่วนจำนวน 100,000 ตันที่เหลือคาดว่าจะซื้อจากประเทศปากีสถาน และเมียนมา ซึ่งรัฐบาลได้ส่งทีมงานเจรจาไปยังสองประเทศดังกล่าวแล้วเพื่อเจรจาซื้อข้าวซึ่งอาจจะซื้อในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลด้วย นอกจากนี้ศรีลังกายังได้ส่งทีมงานมายังประเทศไทยเพื่อเจรจาในเรื่องดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ รัฐบาลศรีลังกาได้แจ้งไปยังรัฐบาลปากีสถานและเมียนมาว่าต้องการนำเข้าข้าวเป็นการผูกเงินจำนวนประมาณ 300,000 ตัน โดยในเบื้องต้นปากีสถานแจ้งว่าสามารถจัดส่งข้าวให้ได้ 25,000 ตัน ส่วนที่เหลือจะมีการหารือในรายละเอียดอีกครั้งในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตข้าวฤดูใหม่ของปากีสถานเริ่มออกสู่ตลาดแล้ว ส่วนเมียนมาแจ้งว่าสามารถจัดหาข้าวได้ในช่วงแรกนี้ 30,000 ตัน

กระทรวงเกษตร (the state Department of Agriculture) คาดว่า ผลผลิตข้าวในฤดูการผลิตรอง (Yala cropping season) จะมีประมาณ 789,000 ตัน ลดลงประมาณ 48% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากต้องเผชิญทั้งปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่เพาะปลูกบางส่วน ในขณะที่ผลผลิตข้าวในฤดูการผลิตหลัก (Maha season) มีประมาณ 1.478 ล้านตัน ลดลง 49% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.9 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในช่วงไตรมาสแรกของปีมีฝนตกลงมากในฝั่งตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศทำให้เกิดอุทกภัยครั้งรุนแรง แต่ในเขตพื้นที่แห้งแล้งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศที่มีระบบชลประทานที่เป็นแหล่งกักเก็บน้ำกลับมีปริมาณน้ำต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด โดยในปีนี้อาจจะมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั้งประเทศประมาณ 2.5 ล้านไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณ 20% และคาดว่าจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 2.267 ล้านตัน ลดลงถึง 48% เมื่อเทียบกับจำนวน 4.42 ล้านตัน ในปีที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

อิรัก

คณะกรรมการธัญพืชอิรัก (The Iraqi Grain Board) ได้เปิดการประมูลซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน จากทุกประเทศ ในวันที่ 30 กรกฎาคมนี้ โดยข้อเสนอต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 3 สิงหาคมศกนี้

การประมูลครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 11 มิถุนายนที่ผ่านมา อิรักได้ตกลงซื้อข้าวจากอาร์เจนตินาซึ่งเสนอราคาที่ 547 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f free out) จำนวน 30,000 ตัน ซึ่งการประมูลในครั้งนั้นมีผู้ยื่นเสนอข้าวจากประเทศ

ไทยในราคาต่ำสุดที่ 498.2 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (c&f free out) และยังมีการเสนอข้าวจากไทยในราคา 503.2 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (c&f free out) ด้วย ส่วนข้าวจากสหรัฐฯเสนอราคา 595 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (c&f free out) ข้าวจากอินเดียเสนอราคา 525 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (c&f liner out) ข้าวจากอาร์เจนตินาเสนอราคา 537 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (c&f free out) ข้าวจากอูรุกวัยเสนอราคา 539 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (c&f free out) และข้าวจากบราซิลเสนอราคา 552 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (c&f free out) โดยการประมูลครั้งนี้มีบริษัทค้าข้าวต่างชาติเข้าร่วมเสนอราคาจำนวน 6 ราย

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-11 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 1,016,633 ตัน ลดลงประมาณ 4.59% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,065,518 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 82,870 ตัน ลดลงประมาณ 2.14% เมื่อเทียบกับจำนวน 84,680 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 933,763 ตัน ลดลงประมาณ 4.79% เมื่อเทียบกับจำนวน 980,838 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 17,131 ตัน ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-11 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรนำเข้า 216,275 ตัน ฝรั่งเศส 164,905 ตัน เนเธอร์แลนด์ 127,219 ตัน โปแลนด์ 80,960 ตัน อิตาลี 80,139 ตัน เยอรมนี 76,768 ตัน โปรตุเกส 59,098 ตัน เบลเยียม 43,967 ตัน สเปน 42,560 ตัน สาธารณรัฐเชค 30,994 ตัน สวีเดน 24,710 ตัน เป็นต้น

ทางด้านการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-11 กรกฎาคม 2560 มีการส่งออก 249,569 ตัน เพิ่มขึ้น 21.87% เมื่อเทียบกับจำนวน 204,785 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 212,967 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 24.25% เมื่อเทียบกับจำนวน 171,405 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,622 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 9.65% เมื่อเทียบกับจำนวน 33,380 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 5,308 ตัน โดยประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดซึ่งในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-11 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา มีการส่งออกไปแล้ว 117,199 ตัน กรีซ 45,578 ตัน สเปน 28,761 ตัน โปรตุเกส 24,415 ตัน บัลแกเรีย 16,483 ตัน สหราชอาณาจักร 5,274 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2560/61 (2017/18) ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 483.66 ล้านตันข้าวสาร ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับจำนวน 483.81 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2559/60 (2016/17) เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของหลายประเทศมีแนวโน้มลดลง โดยคาดว่าในปี 2560/61 ประเทศจีนจะมีผลผลิต 145 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 144.85 ล้านตันข้าวสารในปี

2559/60 ประเทศอินเดียคาดว่าจะมีผลผลิต 108.0 ล้านตันข้าวสารเท่ากับจำนวน 108.0 ล้านตันข้าวสารในปี 2559/60 (ซึ่งถือเป็นปีที่อินเดียจะมีผลผลิตสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์) ส่วนประเทศอื่นๆที่คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นนั้น เช่น บังคลาเทศ เวียดนาม ปากีสถาน กัมพูชา ศรีลังกา เป็นต้น ส่วนประเทศไทยคาดว่าจะในปี 2560/61 จะมีผลผลิต 20.4 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 6.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 19.2 ล้านตันในปี 2559/60 ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงนั้น เช่น อินโดนีเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ บราซิล ญี่ปุ่น สหรัฐฯ อียิปต์ เกาหลีใต้ เป็นต้น

ทางด้านการบริโภคข้าว คาดว่าในปี 2560/61 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 479.64 ล้านตันข้าวสาร ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับจำนวน 481.11 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2560/61 โดยคาดว่าประเทศจีนจะมีความต้องการบริโภคข้าวประมาณ 143.0 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 97.0 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 37.4 ล้านตันข้าวสาร บังคลาเทศ 35.2 ล้านตันข้าวสาร เวียดนาม 22.7 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 12.9 ล้านตันข้าวสาร เมียนมาร์ 10.75 ล้านตันข้าวสาร และไทย 11.5 ล้านตันข้าวสาร เป็นต้น ขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี 2560/61 คาดว่าจะอยู่ที่ 122.52 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 3.4% จากจำนวน 118.50 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2559/60 โดยคาดว่าประเทศจีนจะมีสต็อกข้าวประมาณ 75.74 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 19.4 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 3.62 ล้านตันข้าวสาร ญี่ปุ่น 2.08 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 1.51 ล้านตันข้าวสาร เกาหลีใต้ 1.39 ล้านตันข้าวสาร สหรัฐฯ 1.04 ล้านตันข้าวสาร โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าจะสต็อกปลายปี 2560/61 จะลดลงเหลือประมาณ 5.0 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 14.5% จากคาดการณ์ในปี 2559/60 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 5.85 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2561 จะมีปริมาณ 43.42 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 2.1% เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีการค้าข้าวประมาณ 42.52 ล้านตันข้าวสาร โดยคาดว่าประเทศจีนจะนำเข้าประมาณ 5 ล้านตัน ลดลง 2.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 5.1 ล้านตัน ที่คาดว่านำเข้าในปี 2560 ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 2.1 ล้านตัน เท่ากับที่คาดว่านำเข้าในปี 2560 ในขณะที่ฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.8 ล้านตัน ไต้หวันคาดว่าจะนำเข้า 1.5 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.45 ล้านตัน อิหร่านคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.1 ล้านตัน อิรักคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.05 ล้านตัน เซเนกัลคาดว่าจะนำเข้า 1.05 ล้านตัน แอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้า 0.95 ล้านตัน มาเลเซียคาดว่าจะนำเข้า 0.9 ล้านตัน สหรัฐฯสำหรับอิมพอร์ตส์คาดว่าจะนำเข้า 0.83 ล้านตัน และเม็กซิโกคาดว่าจะนำเข้า 0.8 ล้านตัน เป็นต้น สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น ในปี 2561 คาดว่าประเทศไทยจะส่งออกได้ประมาณ 10.0 ล้านตัน เท่ากับปี 2560 ที่ส่งออกได้ 10.0 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2561 จะส่งออกได้ 11.0 ล้านตัน เพิ่มจากปี 2560 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 10.0 ล้านตัน ในขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 6.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 5.8 ล้านตัน ที่คาดว่าจะส่งออกได้ในปี 2560 ปากีสถานคาดว่าจะส่งออกได้ 4.1 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.55 ล้านตัน เมียนมาร์คาดว่าจะส่งออก 1.7 ล้านตัน กัมพูชาคาดว่าจะส่งออก 1.25 ล้านตัน อูรุกวัยคาดว่าจะส่งออก 0.9 ล้านตัน จีนคาดว่าจะส่งออก 0.9 ล้านตัน บราซิลคาดว่าจะส่งออก 0.7 ล้านตัน และอาร์เจนติน่าคาดว่าจะส่งออก 0.45 ล้านตัน เป็นต้น

ที่มา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)